

มหาชัยสาร

ปีที่ 44 ฉบับที่ 94 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เลื่อนการประชุมอาจารย์และข้าราชการ เป็นวันที่ 4 ธันวาคม นี้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประชุมอาจารย์และข้าราชการ ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมนั้น แต่เนื่องจากในวันดังกล่าว คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มีภารกิจสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปราชการต่างจังหวัดตามโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับจะมีการสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อประโยชน์สูงสุดของอาจารย์ ข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยส่วนรวม

จึงได้เลื่อนการประชุมดังกล่าว ไปประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556	มติ : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556
3.2	ขอเปลี่ยนแปลงประวัติ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์	มติ : ที่ประชุมรับทราบ
4.2.1	แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล	มติ : เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบระบบการประเมินผลงาน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.ประเสริฐ จรรย์านุกูล ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สากุล จรรย์วิทยานนท์ กรรมการ 3. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ กรรมการ 4. รศ.ดร.สุพัทธ์ พิบูลย์ กรรมการ 5. ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล กรรมการ 6. ผศ.สุจารี แก้วดวง กรรมการ 7. ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน เลขานุการ 8. ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังข์ภิญโญ ผู้ช่วยเลขานุการ
4.5.1	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวคหุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)	มติ : เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวคหุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวคหุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. ผศ.ดร.ประเสริฐ จรรย์านุกูล ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ กรรมการ 3. รศ.ดร.สุพัทธ์ พิบูลย์ กรรมการ 4. ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล กรรมการ 5. นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ กรรมการ 6. ผศ.ดร.จตุพร อัครโสภาวรรณ เลขานุการ 7. ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4.5.2	แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	มติ : ให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป
5.3.1	การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	มติ : เห็นชอบไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา/ศึกษาศาสตร์
5.3.2	อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพลเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ	มติ : อนุมัติ น.ส.ทิพพากรณ์ วัฒนโน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพลเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาใหม่ประเภทสอบคัดเลือกตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักเรียน นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมพิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 13 มกราคม 2557

สอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานทั่วไป และสอบวัดแววความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2557 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอล์มน์ “พิกเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวัน
แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง

การแข่งขันกีฬาสิงห์-ราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 2 กับครั้งแรกในการเป็นเจ้าภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ใช้ชื่อว่า “มหาชัยเกมส์” ได้ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วท่ามกลางพายุฝนที่เทกระหน่ำ

ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้ทีมตัวแทนไปร่วมแข่งขันกีฬาสิงห์-ราชภัฏรอบมหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้ วอลเลย์บอล ชาย ชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วอลเลย์บอล หญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เซปักตะกร้อ ชาย ชนะเลิศได้แก่ทีมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เซปักตะกร้อหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บาสเกตบอล
ชาย ชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปิดท้ายด้วยฟุตบอล ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักกีฬาที่มาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ โดยภาพรวมแล้วจะมีความประทับใจ
กับงานเลี้ยงต้อนรับทั้งการต้อนรับ อาหาร และการแสดง และสิ่งที่ประทับใจสุดๆ บอกกันมาเป็นเสียง
เดียวกันคือเรื่องของที่พัก ที่มีความพร้อมทุกอย่างโดยไม่ขาดตกบกพร่อง สนามการแข่งขันก็โอเคทั้งอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ พร้อมเพรียงกันทุกสนาม ส่วนสิ่งที่นักกีฬาเขารู้สึกว่ามันขาดหายไปจริงๆคือเสียงจากกองเชียร์
ที่จะมาสร้างสีสันในส่วนนี้มันขาดหายไปจริงๆ

ขยายเวลารับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้
ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ ซึ่งมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่ครบจำนวนที่
ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครออกไปดังนี้

รับสมัครภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ งานนิติการและการ
เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 และเลือกตั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (25 พ.ย.)ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมใหญ่
ประจำปีบัญชี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เวลา 08.00 น.-10.30 น. ลงทะเบียนสมาชิก เวลา 09.00
น.เริ่มการประชุม สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิรับเบี้ยประชุม หยิบฉลากของขวัญ ส่วนเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ให้รับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม นี้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.

ปิดท้ายข่าวพิกเที่ยงด้วยคำคม “ การมองว่ามีสิ่งใดถูกพรากไปจากเราบ้าง เป็นการดำเนินชีวิตที่
เลวร้าย การมองหาสิ่งที่เราจะมอบให้กับคนอื่นได้ เป็นเรื่องที่วิเศษกว่า” สวัสดิ์ดีะ